

เชลล์ตันกำเนิด ช่วยชีวิตลูก

หากไม่ได้

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
โรงพยาบาลรามาธิบดี
เธอยังไม่รู้ว่าจะหนทาง
ข้างหน้าของลูก
จะไปทิศทางใด

‘พ่อ...หมอบอกว่าลูกเป็นธาลัสซีเมีย’

หฤทัย อาษาภิจ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบอกกับคู่ชีวิตด้วยน้ำเสียงหดหู่ ในอ้อมแขนมีเด็กหญิงวัย 3 เดือน สีหน้าซีดเผือด หากรู้ว่ามีลูกคนที่สองแล้วต้องตกเป็นเหยื่อของธาลัสซีเมีย เธอคงไม่ยอมให้ลูกเกิดมาเผชิญกับความทรมานเช่นนี้แน่ แต่ครั้งจะตีโพยตีพาย โทษฟ้าโทษดินที่ทำให้เธอและสามีเป็นพาหะของโรคนี้ ก็ใช่ว่าน้องอันจะกลับมาเป็นปกติได้ เธอจึงยอมรับในสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เธอกับสามีต่างต้องทำงานที่จังหวัดน่านทั้งคู่ จึงดูแลน้องเอนลูกสาวคนโตได้เพียงคนเดียว และจำใจฝากน้องอันลูกน้อยที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมียให้อยู่กับคุณปู่คุณย่าที่เชียงใหม่ ในแต่ละเดือนเธอต้องพาลูกไปให้เลือด จากจิตใจแม่ที่ต้องทนเห็นภาพเข็มแทงเข้าไปในตัวลูกตั้งแต่ยังตัวแดงๆ กระทั่งเวลาผ่านไปเป็นเดือน สองเดือน กระทั่งเป็นปี เป็นหลายปี เธอเริ่มเรียนรู้ที่จะรับสภาพที่เป็นอยู่โดยมีหัวใจนักสู้ของเจ้าตัวเล็กเป็นกำลังใจ

แม้รู้ว่าโรคธาลัสซีเมียหายได้ด้วยการนำเชลล์ตันกำเนิดของพี่มาปลูกถ่ายให้น้อง แต่ในกรณีของอันและเอน เชลล์ของทั้งคู่เข้ากันไม่ได้ ทำได้แต่เพียงรอเชลล์ต้นกำเนิดจากผู้บริจาคเท่านั้น!! ผ่านไป 6 ปี หฤทัยย้ายมาทำงานที่เชียงใหม่เพื่อมาดูแลลูกอย่างใกล้ชิด พร้อมกับหาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคธาลัสซีเมียจนมั่นใจว่าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมีทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายเชลล์ต้นกำเนิด



น้องอันก่อนการปลูกถ่าย



น้องอันหลังการปลูกถ่าย

ครอบครัวอาภาภี

แม้ น้องอัน จะอยู่ในสภาพป่วย แต่น้องอันก็เติบโต เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นน้องที่น่ารักของพี่สาว เป็นหลาน ที่ไม่โยเยของปู่ย่า จนถึงเป็นนักกีฬาวิ่งของโรงเรียน แต่กระนั้น คงไม่มีพ่อแม่คนไหนใจเย็นพอที่จะทนเห็นลูกหลับพร้อมกับ เครื่องนิดยาขับธาตุเหล็กที่ติดอยู่บนหน้าอก ซึ่งเป็นอาการ ช่างเคียงจากการให้เลือดทุกเดือน หรือกอดลูกทั้งที่รู้อยู่ แก่ใจว่าเวลาของเขาเหลือน้อยลงทุกที

แล้วเมื่อวันนั้นมาถึง เธอจำได้ไม่ลืมว่าปลายปี 2554 เพราะเป็นหัวงเวลาที่คนกรุงเทพฯ กำลังหวาดผวากับ มหาอุทกภัยถล่มเมือง รวมทั้งโรงพยาบาลรามธิบดีก็อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง ขณะที่ช่างนอกกำลังซูลมุนวุ่นวาย ช่างในห้องปลอดเชื้อมีเหตุการณ์ให้เธอได้ตื่นเต้นทุกวัน น้องอันหลังจากที่ได้รับเซลล์ต้นกำเนิดมีอากาการด้านเซลล์ สลับร้อนสลับหนาว มีไข้สูง พอให้คีโมก็แองด้วยฤทธิ์ยา ท่วงลูกก็ท่วงเพราะเกล็ดเลือดต่ำตลอด หากไม่ได้ความมั่นใจ จากทีมแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลรามธิบดี เธอ คงไม่กล้าตัดสินใจพาน้องอันกลับไปรักษาต่อที่เชียงใหม่ น้องอันที่นอนอยู่เคียงข้างขณะนี้ ตามเนื้อตัวเริ่มมีสีเลือดขึ้น แล้ว หากไม่ได้ ‘ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามธิบดี’ เธอยังไม่รู้ว่าจะหนทางข้างหน้าของลูกจะไปทิศทางใด

แต่หลังจากลูกได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดแล้ว รอยยิ้มของน้องอันได้ทำให้ครอบครัวของเรากลับมา มีความสุขอีกครั้ง

สำหรับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะทุกวันอาทิตย์คือ เวลาอันมีค่าคือโอกาสรอดชีวิต...ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตใหม่โดยการบริจาคสมทบทุน โครงการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามธิบดี ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมเป็นที่พึ่งแก่ผู้ป่วยที่กำลัง รอคอยชีวิตใหม่ เพื่อช่วยการรักษาผู้ป่วยโรคตับ ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมไทรอยด์ ธาลัสซีเมีย และไขกระดูกฝ่อ ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิ รามธิบดี (โครงการสร้างศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารามธิบดี เลขที่ 026-426671-5 ธ.กรุงเทพ สาขา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เลขที่ 090-7-00123-4 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-1111 www.ramafoundation.or.th



มูลนิธิรามธิบดี

มูลนิธิพระเทพรัตนสุภา สาขามหาสารคาม